

# BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐUI

Số 428\* Năm 9/ 2020 \* Chúa nhật 14/ 06/ 2020

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

## Linh mục tử

Lm. Ernest Nguyễn Văn Hương

“**N**guồn gốc của lễ Mình và Máu Chúa Kitô bắt nguồn từ thế kỷ XIII. Vào năm 1215, trước việc nhiều người khăng định sự hiện diện chỉ mang tính biểu tượng và Chúa Kitô không hiện diện thực sự trong Thánh Thể, Công đồng Latêranô IV (1215) đã khăng định sự thật về “biến đổi bản thể” (Transubstantiatio) và tiếp theo Công đồng Trento năm 1551 đã xác nhận dứt khoát một lần về điều này.

Tại Bỉ, sau những trải nghiệm thần bí của Thánh Juliana de Cornillon, vào năm 1247, lễ kính Mình và Máu Chúa Kitô được thiết lập trong giáo phận Liège. Một vài năm sau, năm 1263, một linh mục người Boemia đến Bolsena, Ý để hành hương, khi dâng Thánh lễ vị linh mục này nghi ngờ về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong Thánh Thể. Đền phần truyền phép, một phép lạ đã xảy ra: một vài giọt máu chảy ra từ Bánh Thánh. Sau sự kiện này, vào năm 1264, Đức Giáo hoàng Urban IV đã quyết định đưa lễ kính Mình Máu Thánh Chúa vào trong Phụng vụ của toàn Giáo hội.” (theo vatican.va)

Với việc lập Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu là của ăn cho các môn đệ. Chúa Giêsu nói : “Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Đấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta.”

Chúa Giêsu trở nên của ăn để chúng ta, các môn đệ, được sống trong Thiên Chúa Ba Ngôi. Thức ăn không hiện diện vì chính mình mà cho người hưởng dùng. Mình thánh Chúa không hiện diện cho chính Chúa nhưng hiện diện vì chúng ta, những người muốn lãnh nhận và làm cho chúng ta được vững bước trong cuộc hành trình đi về quê trời.



## TRANG SỐNG LỜI CHÚA

14/06/2020 CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH

### CÓ THỰC MỚI VỰC ĐƯỢC ĐẠO

**Đức Giêsu nói với họ :** “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.” (Ga 6,54-55)

**Suy niệm:** Đã đến lúc phải hiểu câu tục ngữ trứ danh này với ý nghĩa thâm thúy nhất của nó. “Có thực mới vực được đạo”, nhưng phải “thực” cái gì và “thực” thế nào mới “vực” được đạo? Đã đành cũng là ăn, nhưng con người không ăn như con vật. Từ cách chọn món ăn với chế độ dinh dưỡng tối ưu đến cách chế biến món ăn vệ sinh, ngon miệng, đẹp mắt, và kể cả những phép lịch sự trong khi ăn, tất cả đều nói lên tính cách văn hoá của con người, giống loài “nhân linh ư vạn vật”. Chúa Giê-su còn đề ra cho chúng ta một thực đơn cao cấp hơn ngũ hầu đáp ứng nhu cầu sâu xa nhất mà mọi người đều mong ước: ăn cái gì và ăn thế nào để “ngày sau hết được sống lại” và “sống muôn đời”. Món ăn chính là Thịt và Máu Chúa. Còn cách ăn thì được Ngài thực hiện trong bữa Tiệc Ly: đó là bằng cách bí tích, nghĩa là từ chất liệu bánh và rượu, Ngài dùng quyền năng biến đổi chúng trở thành Thịt và Máu Ngài làm của ăn nuôi linh hồn chúng ta.

**Mời Bạn:** Lời Chúa nói “ăn thịt, uống máu Chúa” thoát nghe thì thật chói tai, phải không bạn? Nhưng nếu bạn hiểu rằng Chúa làm việc ấy bằng cách bí tích, thì trình độ “chế biến” món ăn của Chúa quả thật là “siêu cấp”, phải dùng đức tin mới có thể cảm nghiệm được.

**Chia sẻ:** Bạn có cảm thấy “món ăn” Thịt và Máu Chúa thực sự “ngon” và “bổ dưỡng” cho linh hồn bạn không?

**Sống Lời Chúa:** Siêng năng rước Chúa (hàng ngày nếu bạn có thể).

**Cầu nguyện:** Sau khi rước lễ, bạn đừng quên dành ít phút tâm sự thật sốt sắng với Chúa Giê-su Thánh Thể.



## TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

### ❖ Vật lộn với Thiên Chúa là một ẩn dụ của việc cầu nguyện

Trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung được truyền chiếu trực tiếp tại Thư viện Dinh Tông Tòa vào sáng thứ Tư 10/06/2020, khi suy tư về cầu nguyện, Đức Thánh Cha đã giải thích về cách cầu nguyện của tổ phụ Giacóp khi ông “vật lộn” với Thiên Chúa cả đêm và sau đó đã thay đổi: từ con người tinh ranh, tự tin, không biết đến ân sủng và lòng thương xót, ông đã

khám phá ra sự mỏng dòn yếu đuối của mình và khám phá mình được bao bọc bởi lòng thương xót của Chúa.

Cầu nguyện không luôn dễ dàng, thường đòi chúng ta chiến đấu với Chúa và nhận ra sự yếu đuối, mỏng dòn của mình trước Chúa và ý muốn của Người. Nhưng chính trong cuộc chiến này và trong thương tích của chúng ta mà chúng ta cảm thấy sức mạnh chữa lành của ân sủng và tăng trưởng trong đức tin. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện xin ơn luôn mở lòng mình ra với cuộc gặp gỡ với Chúa, với sự hoán cải của tâm hồn và với nhiều phúc lành mà Chúa muốn ban cho chúng ta.

### ❖ ĐTC Phanxicô: Không thể im lặng khi trái đất bị cướp phá

Trong sứ điệp nhân Ngày Môi trường Thế giới gửi đến Tổng thống Ivan Duque Marquez của Colombia ngày 05/06, ĐTC Phanxicô nói rằng chúng ta không nên im lặng khi sự đa dạng sinh học đang bị đe dọa bởi sự hủy diệt và khai thác.

Colombia được chọn là nước chủ nhà tổ chức Ngày Môi trường Thế giới năm 2020, nhưng do đại dịch coronavirus, sự kiện được tổ chức online. Chủ đề năm nay là sự đa dạng sinh học.

ĐTC viết: “Chăm sóc cho các hệ sinh thái đòi hỏi nhìn về tương lai, một điều không chỉ liên quan đến thời điểm trước mắt hoặc tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng và dễ dàng, mà là quan tâm đến cuộc sống và tìm kiếm sự bảo tồn của nó vì lợi ích của tất cả.” Vì thế, ĐTC kêu gọi: “Chúng ta không thể im lặng khi nhận ra cái giá rất cao của việc phá hủy và khai thác hệ sinh thái. Đây không phải là lúc tiếp tục quay nhìn theo hướng khác, thờ ơ với những dấu hiệu cho thấy hành tinh của chúng ta đang bị cướp bóc và bị xâm phạm bởi lòng tham lợi nhuận, thường nhân danh sự tiến bộ”. Ngài khẳng định: “Việc bảo vệ môi trường và tôn trọng sự đa dạng sinh học của trái đất là những vấn đề ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Chúng ta không thể giả vờ khỏe mạnh trong một thế giới bị bệnh. Những vết thương giáng xuống đất mẹ là những vết thương cũng chảy máu trong chúng ta.”

Cuối cùng, ĐTC mời gọi các tham dự viên tham gia Năm Laudato Si’ và nói rằng việc xây dựng một thế giới lành mạnh và tốt hơn để trao lại cho các thế hệ tương lai hoàn toàn là do chúng ta, nếu chúng ta muốn.

Colombia được biết đến như một quốc gia vô cùng đa dạng, chứa gần 10% sự đa dạng sinh học Trái đất. Với cả rừng mưa nhiệt đới Amazon và khu vực địa sinh học Chocó, Colombia là nơi có số lượng loài chim và phong lan nhiều nhất trên thế giới. Tuy nhiên, phá rừng đã đe dọa hệ sinh thái đa dạng của Colombia trong những năm gần đây khi ngành công nghiệp dầu cọ và ca cao của nước này được mở rộng. Theo Bộ Môi trường của Colombia, từ năm 1990, nước này đã mất hơn 37.000 kilomet vuông rừng.

### ❖ Thánh Thể ban sự sống: Tín hữu Ba Lan rước Thánh Thể giữa đại dịch

Thứ Năm 11/06, lễ Minh Máu Chúa Kitô, các tín hữu Ba Lan đã tham gia các cuộc rước kiệu Thánh Thể truyền thống trên khắp nước này trong khi các biện pháp ngăn ngừa lây lan virus corona được áp dụng nghiêm ngặt.

Các tín hữu đeo khẩu trang đi rước trên đường phố để cử hành lễ trọng kính Minh Máu Chúa Kitô. Các em gái mới được rước lễ lần đầu tung các cánh hoa hồng trước mặt nhật Thánh Thể được một linh mục rước đi.

Không có Thánh Thể chúng ta sẽ chết về phần linh hồn. Giảng trong một Thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Poznan, ĐTGM Stanislaw Gadecki lưu ý rằng khẩu hiệu chương trình mục vụ năm nay của Ba Lan là “Thánh Thể ban sự sống”. Ngài nói rằng việc không được tham dự Thánh lễ vì đại dịch có thể giúp chúng ta nhận ra rằng không có Thánh Thể chúng ta sẽ chết, theo nghĩa thiêng liêng. “Có lẽ, như một kết quả của đại dịch, khẩu hiệu mục vụ năm nay của chúng ta sẽ không còn là một khẩu hiệu đạo đức, nhưng sẽ trở thành một nhiệm vụ mà trái tim chúng ta sẽ xác định.”

Ba Lan có gần 38 triệu dân, trong đó 93% là người Công giáo. Cho đến ngày 11/06, nước này ghi nhận hơn 28.000 ca nhiễm virus corona và hơn 1.200 người chết vì virus. Ngày 09/06, Đức cha Gadecki đã kêu gọi tuân theo các biện pháp an toàn sức khỏe khi tham dự các cuộc rước kiệu Thánh Thể. Ngài kêu gọi mang khẩu trang che miệng và mũi và giữ khoảng cách một mét với nhau. Ngài nói: “Chúng ta hãy cố gắng để cử hành các mầu nhiệm đức tin của chúng ta cách xứng đáng và an toàn trong tinh thần trách nhiệm đối với chính mình và người khác.”



## **TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ**

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

### **❖ Quyên góp tiền cho quỹ tương trợ linh mục Giáo phận Sài Gòn.**

Thứ Sáu 19.06.2020, lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, cũng là ngày thế giới xin ơn thánh hoá linh mục. Theo lời kêu gọi của Tòa TGM Sài Gòn, vào Chúa Nhật 21.06.2020, giáo xứ sẽ quyên góp tiền cho quỹ tương trợ linh mục Giáo Phận Sài Gòn để chăm lo quý cha đang làm việc mục vụ mà đau yếu, đặc biệt là quý cha đang nghỉ hưu thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn. Xin cộng đoàn thêm lời cầu nguyện và quảng đại giúp đỡ các ngài.

**Lời Tri Ân:** Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: **1 giáo dân:** 2.000.000đ. **Maria Mỹ Ngọc:** 500.000đ. **Anh Thành:** 500.000đ. **Cộng đoàn LCTX giáo phận:** 2.000.000đ. **1 giáo dân:** 300.000đ.